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รศ.ดร.วรศกัดิ์ ทมุมานนท์
ประธานคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานการบัญชี 

ก่อนอ่ืนผมขอถือโอกาสในนามของคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐาน

การบญัชี	 (คณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานฯ)	 โดยสภาวิชาชีพบญัชี	

ในพระบรมราชปูถมัภ์	 (สภาวิชาชีพบญัชี)	 ขอบพระคณุสมาชิกทกุ

ท่านท่ีให้การติดตามข่าวคราวความคืบหน้าของการประกาศใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 (มาตรฐานฯ)	 ด้วยดีเสมอมา	 ไมว่า่

ท่านสมาชิกจะเป็นผู้ท�าบญัชีหรือผู้สอบบญัชีกิจการท่ีมีส่วนได้เสีย

สาธารณะ	หรือกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะก็ตาม	คงจะได้เห็น

การเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่มาแล้วครัง้หนึ่งเม่ือรอบบญัชี	 2554	 ใน

ครัง้นัน้	 มาตรฐานฯ	 ท่ีออกมาใหม่	 	 	 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง

ระบบงานและการลงทนุใน	 software	 และบคุคลากรทางบญัชีเพ่ิม

เตมิอยา่งเหน็ได้ชดั	ไมว่า่จะเป็นเร่ืองของการบญัชีส�าหรับผลประโยชน์

ของพนักงาน	 (การรับรู้ส�ารองเงินชดเชยกฎหมายแรงงาน)	หรือ

แม้แต่ เ ร่ืองของการคิดค่าเสื่อมราคาแยกตามส่วนประกอบ	

(component	 accounting)	 นอกจากนี	้ หากเป็นกิจการท่ีมีสว่นได้เสยี

สาธารณะ	 ก็จะต้องระบสุกลุเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานให้ได้ว่าเป็น

สกลุเงินอะไร	หากไมใ่ชส่กลุไทยบาท	ภารกิจท่ีตามมาก็มีอีกมากมาย

รวมถงึการลงทนุใน	software		ใหมเ่พ่ือรองรับมาตรฐานฯ	วา่ด้วยเร่ือง

ดงักลา่ว	 รวมถงึลา่สดุหากเป็นกิจการท่ีมีสว่นได้เสียสาธารณะ	 หรือ

กิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะท่ีเลือกรับรู้ภาษีเงินได้ตามวิธีรอ

ตดับญัชีก็ถกูก�าหนดให้ต้องเคลื่อนเข้าสูก่ารใช้มาตรฐานวา่ด้วยเร่ือง

ภาษีเงินได้	 ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีพวกเรานักบญัชีได้เตรียมตวัและสะสม

วิทยายทุธ์ในเร่ืองนีก้นัมาเป็นเวลานานพอสมควร	เน่ืองจากเป็นเร่ือง

ท่ีพวกเราต่างยอมรับกันว่ามีความซับซ้อนยุ่งยากกว่าเร่ืองอ่ืน	ๆ

แตพ่วกเราก็สามารถผ่านพ้นกบัการจดัท�างบการเงินส�าหรับรอบปีท่ี

ผา่น	ๆ	มาเพ่ือรองรับมาตรฐานฯ	ใหม	่ๆ	เหลา่นัน้มาได้ด้วยดี

หลงัจากรอบบญัชี	 2554	 เป็นต้นมา	 พวกเราคงจะเหน็ได้ชดัเจนวา่

มาตรฐานฯ	ใหม่	ๆ	ก็ยงัไม่ได้มีการออกมา	จวบจนกระทัง่รอบบญัชี	

2557	 เป็นต้นไป	 ก็ได้มีการประกาศใช้มาตรฐานฯ	 ปรับปรุงใหม่

ส�าหรับกิจการท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะอีก	17	ฉบบั	รวมถึงตีความ

มาตรฐานฯ	อีกจ�านวนหนึ่ง	พวกเราฟังดแูล้วน่ากลวั	แต่ก็เป็นเพียง

แค่การเปลี่ยนแปลงข้อก�าหนดต่าง	 ๆ	 เพ่ือให้นักบญัชีสามารถน�า

มาตรฐานฯ	 ไปใช้ได้งา่ยและอยา่งถกูต้องเหมาะสมมากขึน้	 นบัเป็น

โชคดีของพวกเรามาก	ๆ 	ท่ีมาตรฐานฯ	เหลา่นีไ้มไ่ด้มีการเปลี่ยนแปลง

ในหลกัการส�าคญัเหมือนเชน่ปี	พ.ศ.	2554	ท่ีผา่นมา	และไมส่ง่ผลตอ่

ระบบงานและการลงทนุใน	software	ใหมแ่ตอ่ยา่งใด	หากเปรียบเปรย

กับรถยนต์โฉมใหม่ท่ีออกมาในระยะหลัง	 ๆ	 ก็เป็นเพียง	 minor	

change	เทา่นัน้		แตน่กับญัชีเองก็มีภารกิจท่ีจะต้องตดิตามท�าความ

เข้าใจถงึการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง	

ส�าหรับมาตรฐานฯ	 ส�าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือ

ท่ีเรียกกนัวา่มาตรฐานฯ	ชดุเลก็	ก็ยงัสงบน่ิง	ไมมี่การเปลีย่นแปลงใด	ๆ

ในตวัมาตรฐานฯ	 ในขณะนี	้ อย่างไรก็ตาม	 คณะกรรมการก�าหนด

มาตรฐานการบญัชี	ขอแจ้งให้นกับญัชีท่ีรับผิดชอบตอ่การจดัท�าบญัชี

ของกิจการเหลา่นีว้า่	ในอนาคตซึง่คาดวา่จะเป็นรอบบญัชี	2559		นา่จะ

มีการประกาศใช้มาตรฐานฯใหม่ส�าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะท่ีมีขนาดกลางและใหญ่	 (ขนาดของกิจการอยูร่ะหวา่งการ

ท�าประชาพิจารณ์และศึกษาถึงความเหมาะสม)	 ซึ่งกิจการเหล่านี ้

ไม่เหมาะสมท่ีใช้มาตรฐานฯ	 ชดุเลก็มาตัง้แตแ่รกแล้ว	 เน่ืองจากข้อ

ก�าหนดตา่ง	ๆ 	ของมาตรฐานฯ	ไมไ่ด้ออกแบบมาเพ่ือรองรับการสะท้อน

รายการทางธุรกิจท่ีซับซ้อนของกิจการเหล่านี	้ อีกทัง้ผู้ ใช้ข้อมูล

ทางการเงินของกิจการเหล่านีเ้ร่ิมขยายใหญ่ไปยังสถาบนัการเงิน

ผู้ให้กู้ 	 และบคุคลภายนอกในวงกว้าง	 	 มาตรฐานฯใหมอ่าจสง่ผลให้

ต้องมีการจดัท�างบกระแสเงินสด	 งบการเงินรวม	 ภาษีเงินได้รอตดั

บญัชี	 ฯลฯ	 รวมทัง้อาจสง่ผลตอ่ผู้ประกอบกิจการค้าอสงัหาริมทรัพย์

ท่ีจะเหลือวิธีรับรู้รายได้เพียงวิธีเดียว	 คือ	 รับรู้เม่ือได้มีการโอนผล

ประโยชน์และความเสี่ยงอยา่งมีนยัส�าคญัไปยงัผู้ ซือ้

ในโอกาสนี	้ ผมขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านอีกครัง้หนึ่งท่ีได้

ตดิตามขา่วคราวความคืบหน้าของคณะกรรมการก�าหนดมาตรฐานฯ

ด้วยดีเสมอมา	พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับ

ทักทายเปิดเล่ม


